

# โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์



## หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ขยายการจัดการศึกษาโดยครอบคลุมสาขาวิชาการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขตามความต้องการของประเทศชาติ โดยได้เปิดสอนสาขาวิชาแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2528 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2537 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2539 และขณะนี้กำลังดำเนินการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำลังดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์ เป็นศูนย์การแพทย์ที่จะประกอบด้วยโรงพยาบาล 500 เตียง และคาดว่าจะเปิดให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลได้ในปี พ.ศ. 2542 และถ้าเปิดบริการเต็มศักยภาพ จำนวน 500 เตียงนั้น จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการพยาบาลจำนวนประมาณ 750 คน

ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักรู้โดยทั่วไปว่าการผลิตบุคลากรพยาบาลในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการและยังขาดแคลนเป็น

จำนวนมาก และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วิชาชีพพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 และให้ทบวงมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

ตามแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 ได้ระบุให้โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันหนึ่งซึ่งจะได้จัดตั้งขึ้นและร่วมในการเพิ่มการผลิตด้วย โดยให้รับนิสิตเพิ่มขึ้นจำนวน 20 คน ในปีการศึกษา 2540 และเพิ่มขึ้น 30 คน ในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งแผนการรับนิสิตเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ เป็นการรับเพิ่มจากจำนวนนิสิตในแผนปกติ ซึ่งโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดไว้เพียงปีละ 30 คน

บัดนี้โครงการตามแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 คณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้ร่วมอยู่ในโครงการได้ดำเนินการรับนิสิตเพิ่มตามแผนแล้วอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะสามารถดำเนินการตามแผนได้และเริ่มรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในปีการศึกษา 2542

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาเห็นว่า การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จึงเป็นความจำเป็น เร่งด่วนและควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง ทั้งนี้ นอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเตรียมบุคลากรเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของสังคมตามมติคณะรัฐมนตรีอีกด้วย

## ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเชื่อว่า

การมีสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตและเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ

วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญและจำเป็นของสังคมในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย แก่บุคคลครอบครัวและชุมชน ให้บริการพยาบาลบุคคลตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีความเชื่อว่าบุคคลเป็นองค์รวมของร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริการพยาบาลจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ทั้งยามปกติและยามเจ็บป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาล ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน

ชนมีสุขภาพดี ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานและเป็นสิทธิมนุษยชนที่พึงจะได้รับ

การศึกษาวิชาชีพการพยาบาล มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ศึกษาให้มีทักษะในความเป็นมนุษย์และความเป็นนักวิชาชีพ มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ในศาสตร์ทั่วไปและศาสตร์วิชาชีพการพยาบาลอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีระบบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจรรณญาณ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม มีความเข้าใจตนเองและสภาพแวดล้อม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นแสวงหาความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ปฏิบัติการกิจดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพยาบาล เป็นการแบ่งเบาภารกิจของประเทศชาติ
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชี้นำชุมชนให้สามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยได้อย่างเหมาะสม
3. สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการ ครอบครัว และชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. เป็นแหล่งวิชาการทางการพยาบาลแก่บุคลากรสุขภาพและเผยแพร่ศาสตร์ทางการพยาบาลแก่ชุมชนวิชาการทั้งในประเทศและนานาชาติ

**เป้าหมายจำนวนนิสิตใหม่และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในแต่ละปี (พ.ศ. 2542-2546)**

ชั้นปี	ปีการศึกษา				
	2542	2543	2544	2545	2546
ชั้นปีที่ 1	30	40	50	50	50
ชั้นปีที่ 2	-	30	40	50	50
ชั้นปีที่ 3	-	-	30	40	50
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	30	40
รวม	30	70	120	170	190
สำเร็จการศึกษา	-	-	-	30	40

**แผนงานบัณฑิตศึกษา**

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนการที่จะเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในช่วงแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญทอง  
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

